
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๑ หนา ๑ 

สรุปมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๑ 
วันศุกรท่ี  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

ณ  หอง ๓๕๔๑๒   ชั้น ๔   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีดิ์  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เรียนเชิญ  ดร.อาชว  เตาลานนท               
นายกสภามหาวิทยาลัย  เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัตอไปนี้ 

วาระท่ี   ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม กลาวถึงการจัดการบรรยาย

พิเศษระหวางการรับประทานอาหารกลางวัน โดยเชิญผูอํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
มาเปนวิทยากร  ซ่ึงนับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอมหาวิทยาลัย  เพราะทําใหทราบความตองการที่แทจริง
ของตลาด  คุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตที่ผูประกอบการตองการ  เชน ความรูพื้นฐานทางดานธุรกิจ 
ความสามารถในการทําวิจัย   R&D   ความมีคุณธรรม ซ่ึงทําใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอน           
การฝกงาน ไดตรงกับความตองการของผูจางงาน 

การจัดการบรรยายพิเศษดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งขึ้นถาผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา
ไดมารวมรับฟง  ทั้งนี้ ควรสรุปคําบรรยายพิเศษและนําออกเผยแพรทางอินเตอรเน็ต  นอกจากนี้ การจัด
บรรยายพิเศษอาจจัดสลับกับการเยี่ยมชมคณะตาง ๆ  เพื่อใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมีโอกาส
พบปะกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา และไดรับทราบผลงานที่โดดเดนของแตละคณะ 
 มติท่ีประชุม    รับทราบ 

วาระท่ี   ๒   เร่ืองท่ีอธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ผศ.ดร.วรวรรณ  สังแกว  รักษาราชการแทนอธิการบดี  แจงใหที่ประชุมคณะกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยทราบวา อธิการบดีเดินทางไปราชการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และไดมอบหมาย
ใหแจงที่ประชุมเรื่องคดีที่ ผศ.ดร.ณรงค  โพธ์ิสามตน ฟองสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีและคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาตอหรือฝกอบรมดวยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ตอศาลปกครองระยอง เร่ืองการขอรับทุนการศึกษาตอ และศาลไดพิพากษายกฟอง ตอมา     
ผศ.ดร.ณรงค  โพธ์ิสามตน ไดยื่นอุทธรณและพนักงานอัยการผูรับมอบอํานาจไดแจงใหมหาวิทยาลัยทํา    
คําแกอุทธรณของผูฟองคดีภายใน ๓๐ วัน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดทําหนังสือแจงไปยังสํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีปกครองระยอง ๑  สํานักงานคดีปกครองระยอง  โดยแจงวา ขอใชขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเดิม
ที่ไดยื่นตอศาลไวแลวเปนคําแกอุทธรณ 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๑ หนา ๒ 

วาระท่ี  ๓   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑ 

 รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย เสนอวา 
เนื่องจากหนวยงานสภามหาวิทยาลัยไดจัดสงรายงานการประชุม คร้ังที่ ๙/๒๕๕๑ ใหแกคณะกรรมการ        
สภามหาวิทยาลัยไดอานลวงหนาถาหากมีขอทวงติงใหแจงภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ดังนั้น เมื่อไม
ปรากฏวามีผูใดทวงติง ขอใหถือวารับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑ 
 
วาระท่ี  ๔   เร่ืองสืบเนื่อง 

๔.๑ รายงานความกาวหนาการสรรหาอธิการบดี 
 รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นําเสนอรายงาน

ความกาวหนาในการสรรหาอธิการบดี คร้ังที่ ๒ (ตั้งแตวันที่ ๑๖ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑) ตาม
รายละเอียดในเอกสารแยกเลม ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

๑. การดําเนินงานประชาสัมพันธ โดยใชส่ือตาง ๆ ทั้งสวนกลางและทองถ่ิน 
๒. การจัดทําเอกสาร เพื่อมอบใหผูสมัครเขารับการสรรหาอธิการบดีใชในการจัดทํา

แนวทางการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัย 
๓. การกําหนดน้ําหนักคะแนนตามขอบังคับฯ วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๑ คือ 
  ๓.๑ มีความสามารถหรือประสบการณในการบริหารงานดานการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือตางประเทศจนประสบความสําเร็จ ทําใหหนวยงานนั้น
มีการพัฒนาเปนที่ประจักษในระดับทองถ่ิน หรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ซ่ึงถือวาเปนผลงานในอดีต 
  ๓.๒ เปนผูมีวิสัยทัศน และศักยภาพเพื่อบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดคุณภาพ 
และพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีคาดหวังวาจะเกิดในอนาคต 
  ๓.๓ เปนผูมีประวัติอันดีงามทั้งดานการทํางาน และภูมิหลังเปนที่ยอมรับในสังคม
ทั้งระดับทองถ่ินและระดับชาติ ซ่ึงเปนเรื่องของอดีต 
  คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นชอบในการกําหนดน้ําหนักคะแนนขอ ๒ เปน ๔๐ คะแนน 
เพราะเปนเรื่องที่คาดหวังวาจะใหเกิดขึ้นในอนาคต  สวนขอ ๑ และขอ ๓ กําหนดขอละ ๓๐ คะแนน 

๔. แนวปฏิบัติในการแสดงวิสัยทัศนโดยเปดเผย ไดจัดทําและจัดสงใหผูสมัครฯ แลว
(เอกสารแนบ ๒)  และมีฉบับแกไขเพิ่มเติม  ซ่ึงจะจัดสงใหผูสมัครฯ ตอไป 

๕. งบประมาณในการสรรหาอธิการบดี  ซ่ึงได รับอนุมัติงบประมาณจากสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนบาทถวน) ไดเบิกจายไปแลว ๒ งวด จํานวน ๒๖๔,๙๘๕ บาท 



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๑ หนา ๓ 

(สองแสนหกหมื่นสี่พันเการอยแปดสิบหาบาทถวน)  ซ่ึงเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ   คาเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหาอธิการบดี   การจัดทําเอกสาร  และการจัดประชุมแสดงวิสัยทัศน 

๖. การเสนอชื่อและการรับสมัคร (ตามเอกสารแนบ ๓)  ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  
เวลา ๑๒.๐๐ น.  มีจํานวน ๑๕ คน  แตขณะนี้มีผูเสนอตนเขารับการสรรหาฯ เพิ่มอกี ๑ คน 

๗. การประชุมกรรมการสรรหาอธิการบดี คร้ังที่ ๓/๒๕๕๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑  
ซ่ึงไดพิจารณารายละเอียดในเรื่องตอไปนี้ 

๗.๑ การรับรองสถาบันการศึกษา 
๗.๒ การรับรองการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารับการสรรหาอธิการบดี 
๗.๓ เกณฑในการใหคะแนนของกรรมการสรรหาอธิการบดี 
๗.๔ การเตรียมจัดการแสดงวิสัยทัศนของผูเขารับการสรรหา 

 รศ.ดร.พิชน ี โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ไดแจงตอที่ประชุมฯ 
วา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ติดภารกิจเนื่องจากไดรับการโปรดเกลาฯ เปนผูพิพากษาสมทบของศาล
ทรัพยสินทางปญญาและจะตองไปปฏิญาณตนตอหนาอธิบดีศาล  จึงขอให ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ทําหนาที่
ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 มติท่ีประชุม 
๑. ใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารับฟงการแสดงวิสัยทัศนของผูเสนอตนเขา 

รับการสรรหาฯ  ในวันท่ี ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  ณ หองประชุม ๓๕๒๐๑  ชั้น ๒  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
โดยไมจําเปนตองแสดงตนวาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๒. ใหมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกผูเสนอตนเขารับ
การสรรหาอธิการบดี   

๓. ใหมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของ
ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีซ่ึงไมเปนขาราชการ  โดยมอบให ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  เปนประธานกรรมการ  
สวนคณะกรรมการใหอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการ 

๔. ใหเปล่ียนสถานที่แสดงวิสัยทัศนของผูเสนอตนเขารับการสรรหาฯ จากหอประชุม
ใหญเปนหองประชุม ๓๕๒๐๑  ชั้น ๒  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๕. ใหปรับแกกําหนดการในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  โดยใหผูเสนอตนเขารับการ
สรรหาฯ มาพรอมกัน  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๓๕๒๐๑  ชั้น ๒  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อจับ
สลากจัดลําดับการนําเสนอกอน-หลัง  ผูท่ีมาหลังเวลา ๐๙.๐๐ น. ถือวาสละสิทธิ 
 กรณีท่ีผูเสนอตนเขารับการสรรหาฯ มาชากวาเวลาที่กําหนดไว  ใหกรรมการสรรหา
อธิการบดีติดตอเพื่อรับทราบเหตุผล  เพื่อจะไดพิจารณาวาจะตัดสิทธิหรือไม 



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๑ หนา ๔ 

๖. การกําหนดรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับกระบวนการ  ขั้นตอน  เกณฑการใหคะแนน  
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

๗. เห็นชอบให ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน  ทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี แทน รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๘. มีมติรับรองคุณสมบัติของผูเสนอตนเขารับการสรรหาฯ ทุกคน 

๔.๒ ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาของสภามหาวิทยาลัย 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีดิ์  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ปญหาและแนวทางแกไข

ปญหาของสภามหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบการประชุม หนา ๒๘-๒๙) 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ  

๔.๓ (ราง) นโยบายเชิงเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 
 ผศ .กุลวนิดา   มาสุปรีดิ์   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอ  (ราง) นโยบาย                   

เชิงเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบการประชุม หนา ๓๒-๓๓) 
 มติท่ีประชุม   ใหถอน (ราง) นโยบายเชิงเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 

๔.๔ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือ       
นิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

 นายจรัส  วีสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ       
จัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  นําเสนอ ผลการประชุมคณะกรรมการฯ 
(เอกสารประกอบการประชุม หนา ๓๕-๓๗) 
 มติท่ีประชุม   ใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือ       
นิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  ดําเนินการรางขอบังคับและสัญญาจาง  แลวนําเขาสูการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
วาระท่ี  ๕   เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 

 ๕.๑ การจัดสรรทุนการศึกษาตอหรือฝกอบรมของบุคลากร 
รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย แจงขอ

ถอนวาระ ๕.๑  เนื่องจากเอกสารประกอบวาระไมครบถวน  โดยจะนํามาบรรจุในวาระการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๑ หนา ๕ 

 ๕.๒ รายงานผลโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ 
  รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย แจงให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนผูบริจาคทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติตรวจสอบความถูกตองของจํานวน
เงินที่บริจาคจากเอกสารประกอบการประชุม หนา ๕๑-๕๒ 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ  

๕.๓ โครงการพัฒนานักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๔ กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๑ 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 ๕.๕ รายงานการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑  
รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย แจงขอ

ถอนวาระ ๕.๕  เนื่องจากตองใชเวลาในการซักถาม  โดยจะนํามาบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 ๕.๖ สรุปรายงานรายรับ-รายจาย เงินนอกงบประมาณสํานักทรัพยสินและรายได 
รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย  แจงขอ

ถอนวาระ ๕.๖   เนื่องจากตองใชเวลาในการซักถาม  โดยจะนํามาบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ  

๕.๗ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายใน
หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีดิ์  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (เอกสาร
ประกอบการประชุม หนา ๗๘-๗๙) ทั้งนี้ สวนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่จัดตั้งและ
ดําเนินงานจากรายไดของมหาวิทยาลัย คือ คณะนิติศาสตร ซ่ึงจะตองดําเนินการตามประกาศดังกลาวตาม
กรอบเวลาที่ระบุไวในประกาศ 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๑ หนา ๖ 

วาระท่ี  ๖  เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
 

 ๖.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการ 
  ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีดิ์  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอถึงความเปนมาของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการ ซ่ึงสืบเนื่องมาจากเดิม     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ไดเสนอหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) พิจารณา  ซ่ึงสกอ.ไดมีขอสังเกตวาถามหาวิทยาลัยประสงคจะใชช่ือหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต  ควรใชช่ือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสหรือเทคโนโลยีโลจิสติกส  หรือถามีความพรอมก็ใหเปด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส 
  ดังนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร จึงไดจัดทําหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการตามขอเสนอแนะของสกอ.โดยนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ ๙/๒๕๕๑ ซ่ึงที่ประชุมสภาวิชาการเห็นชอบ โดยใหปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ๕ ขอ 

มติท่ีประชุม    
๑. มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสและ

การจัดการ   และเนื่องจากการประชุมคร้ังนี้อธิการบดีซ่ึงดํารงตําแหนงประธานสภาวิชาการไปราชการ      
จึงขอให ผศ.ดร.วรวรรณ  สังแกว  รักษาราชการแทนอธิการบดี  รับไปดําเนินการตอ 

๒. ขั้นตอนในการนําเสนอหลักสูตรเพื่อใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ความเห็นชอบ  จะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

๒.๑ นําหลักสูตรเขาสูสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  หากมีขอปรับปรุงแกไข  คณะท่ี
รับผิดชอบหลักสูตรนั้น จะตองนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

๒.๒ คณะนําหลักสูตรท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเขาสภาวิชาการเพื่อพิจารณา                
เม่ือสภาวิชาการใหความเห็นชอบโดยไมมีเงื่อนไขแลว   จึงนําเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

๖.๒ การแตงตั้งอาจารยเพื่อดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ผศ .กุลวนิดา   มาสุปรีดิ์   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอเรื่องการแตงตั้ ง                

นางสาวทิพวรรณ  นิยมวงศ  เพื่อดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๗  ซ่ึงเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ และ
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๑  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ไดมีมติเห็นชอบให
นางสาวทิพวรรณ  นิยมวงศ  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ 



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๑ หนา ๗ 

 มติท่ีประชุม   อนุมัติใหนางสาวทิพวรรณ  นิยมวงศ  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ตั้งแตวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
 
วาระท่ี  ๗  เร่ืองอ่ืนๆ 

๗.๑ ผศ.ไวกูณฑ  ทองอราม  ผูแทนคณาจารย  ขอใหติดตามเรื่องอัตราเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 มติท่ีประชุม   มอบใหฝายบริหารรีบดําเนินการ 

๗.๒ ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีดิ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงวา ในวันศุกรท่ี 
๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดใหมีการบรรยายพิเศษ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย”  โดย 
ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารยนายแพทยเกษม  วัฒนชัย  ณ หอประชุมใหญ  มหาวทิยาลัยราชภฏัราํไพพรรณ ี 
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรับฟงการบรรยายพิเศษตามวัน เวลาและสถานที่
ดังกลาว 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

————————————————— 


